

รมว.ศึกษาฯ ขอคนไทยมั่นใจ สทศ.จัดสอบโอเน็ต อย่าไม่แพ้ใครในอาเซียน

● นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ. 2560

**รมว.ศึกษาธิการ ขอสังคมไทยมั่นใจการจัดสอบโอเน็ต ของ สทศ.
เผยแพร่ประเทศไทยจัดสอบได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน พร้อมแจ้งข่าวดีเตรียมเปิดเว็บไซต์ตัวฟรี
ดึงเอาตัวเตอรชื่อดังนับร้อยคนมาสอนสดออนไลน์ ให้นักเรียนได้เรียนกวดวิชาฟรี...**

ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 18 ก.พ.
ซึ่งเป็นวันสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต (O-NET) ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
ทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า การสอบโอเน็ต ม.6
ถือเป็นการสอบครั้งสำคัญที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเด็ก ตนก็ให้ความสำคัญโดยยกเลิกภารกิจในวันนี้
เพื่อที่จะมาตรวจสนามสอบและดูการดำเนินการจัดการสอบของ สทศ. ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจ
ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่ สทศ.เปิดเผยแนวข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงตัวชี้วัดล่วงหน้าตามนโยบายที่ตนมอบไว้
ซึ่งแนวทางนี้จะมีประโยชน์ตรงที่หากคะแนนสอบโอเน็ตปีนี้ออกมาไม่ดี
ก็ต้องมาย้อนดูถึงกระบวนการเตรียมตัวก่อนสอบว่าดำเนินการอย่างไร หรือปัญหาเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
ศธ.ไม่ต้องการให้เด็กเรียนหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน
หากคะแนนโอเน็ตออกมาดีมากอย่างน่าใจหาย ก็ต้องมาคิดว่าสาเหตุมาจากการเตรียมสอบว่ามุ่งตัวอย่างเดียวหรือไม่
ซึ่งสวนตัวเห็นวาทสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะทำให้การประเมินระดับชาติดีขึ้น

"ในอนาคตการเตรียมตัวสอบของเด็กจะมีอีกช่องทางที่ให้เด็กได้เตรียมตัวสอบ โดย
ศธ.ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิยุวสถิรกุล มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดทำเว็บไซต์ <http://www.tuifree.com> โดยดึงตัวเตอรชื่อดังและเก่งนับร้อยคน
ให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศสามารถติวสดๆ แบบออนไลน์กับตัวเตอรชื่อดัง และยังสามารเข้าถึงคลังข้อสอบนับ
10,000 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของ สพฐ.และการสอบโอเน็ตที่ สทศ.จัดสอบ"
รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวอีกว่า ส่วนการป้องกันการทุจริตการสอบ ตนเห็นว่า สทศ.ดำเนินการได้
เพราะที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นข่าวว่าเด็กสามารถลอกข้อสอบได้ เพราะ สทศ.มีข้อสอบหลายชุด
ส่วนปัญหาข้อสอบหรือการเฉลยผิดพลาดแบบปีที่ผ่านมานั้น ในปีนี้คาดว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอีก
แต่หากมีผิดพลาดและผิดพลาดในเรื่องเดิมแสดงว่าไม่ใส่ใจ สทศ.ก็ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีข้อผิดพลาด
สทศ.ก็เร่งแก้ไขก็จบปัญหาไปไ้ แต่ตนขอให้อุ่นใจในระบบการจัดสอบนี้
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบการจัดสอบที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า การสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 394,343 คน
จำนวนห้องสอบ 13,433 ห้อง สนามสอบ 405 สนาม ศูนย์สอบ 18 ศูนย์ โดยที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ภายใต้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผู้มีสิทธิ์สอบ 1,417 คน ใน 48 ห้องสอบ และมีเด็กพิเศษ 1 คน
ซึ่งทางโรงเรียนจัดห้องสอบ 1 ห้องและมีอาจารย์คอยดูแล ทั้งนี้ ได้วางมาตรการในการป้องกันการทุจริต

โดยจัดพิมพ์ข้อสอบหลายชุด ห้องสอบห้องละ 30 คน ผู้คุมสอบต้องเป็นครูจากต่างโรงเรียน
ซึ่งทุกสนามสอบและคณะกรรมการผู้คุมสอบต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560](#)